



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1.เด็ก 9 ขวบสูบกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, sanook kapook, springnews thaiPBS thestandard thebangkokinsight innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีข่าวเด็ก 9 ขวบสูบบองกัญชาที่พืทยา ว่าเป็นการจัดฉากเพราะเด็กไม่น่าจะซื้อหาเองได้ อย่างไรก็ตาม มีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ดูแลการควบคุมการใช้กัญชาอยู่ และได้มอบให้นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.ไปกำกับดูแล ถ้า ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้ปัญหาหมดไป ให้ช่วยกันผ่านร่าง พ.ร.บ.กัญชง-กัญชา

-นายจตุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวถึงเรื่องเด็กสูบกัญชาว่า เด็กกำลังรอทุกฝ่ายเข้าช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ควรมีใครเสียเวลามาโต้เถียงกัน ซึ่ง ส.ส.ประชาธิปัตย์นำเสนอภาพเด็กเสพกัญชา เป็นเรื่องจริงที่ต้องยอมรับ จากนั้น พม.จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและพัฒนาสภาพจิตใจ ความเป็นอยู่ของเด็ก ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่ นำมาให้ป้วยตายายเลี้ยงมากถึง 3.5 ล้านคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, newtv., voicetv.)

-นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยมกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวหาว่า จัดฉากเด็ก 9 ขวบสูบกัญชาที่พืทยาว่า รัฐมนตรีไม่ตอบให้ตรงคำถามว่า สะท้อนใจหรือรู้สึกเสียใจ ไม่สบายใจต่อภาพที่เกิดขึ้นหรือไม่ ตรงกันข้ามกับมองว่ามีคนจัดฉาก ยืนยันว่าไม่มีจิตใจที่จะไปทำร้ายเด็ก อยากจะฟังว่านายอนุทินรู้สึกอย่างไร จะแก้อย่างไร เพราะเป็นคนประกาศนโยบายนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

- นายวาทิช ธนาวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ฟาร์ม โกลเด้นลิฟ ศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวถึงกรณีเด็กเร่ร่อนอายุ 9 ขวบสูบกัญชาถูกตำรวจจับที่พืทยา ว่า อยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือไม่ ช่วงนี้มีการออกข่าวเกี่ยวกับกัญชาอย่างหนัก อยากให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการกัญชาที่มีการลงทุนนับแสนนับล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้น ผู้ประกอบการที่ขออนุญาตถูกต้องจะปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขออกกฎหมาย เพราะไม่คุ้มที่ร้านจะถูกปิดหรือถอนใบอนุญาต โดยเฉพาะเด็กจะไม่มีโอกาสสูบกัญชาไปสูบนั่นเอง เพราะกฎหมายระบุไว้ชัดว่ามีความผิด แต่ข่าวที่เกิดขึ้นมาจากเด็กเร่ร่อนที่อาจถูกนำไปเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างภาพลบเกี่ยวกับการใช้กัญชา ทำให้นักการเมืองบางคนยกขึ้นมาเป็นข้อเสียของกัญชา เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง

2.ห้ามขายช่อดอก


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ch3, ch7, amarintv.,news1live, hfocus, newtv.)


-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 2 ธ.ค. ส่งถึงกรมการผู้จัดการบริษัท ซ้อปบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้มีการระงับการโฆษณาขายสินค้าสมุนไพรควบคุม (กัญชา) หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ว่า มีการประกาศโฆษณาขายกัญชาในส่วนที่เป็นช่อดอกผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มของซ้อปบี ซึ่งไม่สามารถทำได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 จึงขอให้ดำเนินการระงับการจำหน่าย ะงับการโฆษณาสมุนไพรควบคุมบนแพลตฟอร์มของ Shopee โดยเร็ว ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ อยู่ระหว่างตรวจสอบ หากยังไม่ระงับการโฆษณาดังกล่าว จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ลักษณะการจำหน่ายผ่านแอปดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ชื่อค้นหว่ากัญชาได้ แต่ผู้ขายเลี่ยงไปใช้คำอื่นแทน เช่น กัญชอก กรีน สมุนไพรอัดแท่ง โอจี เป็นต้น พบว่ามีจำหน่ายอยู่หลายร้าน ราคาเริ่มต้นหลัก 100 บาท

3.ชุดตรวจทดสอบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ กรมวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจ 2 อย่าง คือ 1.ตรวจในคน โดยตรวจจากปัสสาวะมีการใช้กัญชาหรือไม่ บางรายสารอยู่ในร่างกายได้นานถึง 2 เดือน แต่ปัจจุบันจะตรวจเลือดในกรณีนี้ที่แพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นพิษจากกัญชา ในผู้ป่วยที่มีประวัติการใช้กัญชา ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตรวจได้ 2.ตรวจในวัตถุดิบ เช่น อาหาร สินค้าที่ผสมกัญชาแล้วจะไปขึ้นทะเบียนกับ ออย. ขณะเดียวกัน กรมวิทย์ฯ ได้ผลิตชุดตรวจสารสกัดกัญชาชนิดน้ำ เช่น น้ำมันกัญชา เครื่องดื่มผสมกัญชา เรียกว่าเทสทัญญ์ ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เป็นชุดเร็วเพื่อให้รู้ว่ามีสาร THC เกิน 0.2% หรือไม่ ผลิตจำนวน 2 หมื่นชุด แจกไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้ว หากผู้ประกอบการสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปผลิตเป็นสินค้าชุดตรวจกัญชา ติดต่อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้</p> <p>4.กัญชาทางการแพทย์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, newtv.)</p> <p>-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยาและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ศึกษาวิจัยการนำสารสกัดกัญชามารักษาโรคระบบประสาท เป็นการศึกษาวิจัยติดตามการรักษาโรคลมชักรักษายากในเด็กด้วยสารสกัดกัญชา CBD สูง ร่วมกับยากันชักหลายชนิดเป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 14 ราย พบว่า ผู้ป่วยมีอาการชักรุนแรงลดลง 50% ทุกรายมีผลข้างเคียง แต่ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง และมักเกิดในช่วง 3 เดือนแรก จึงควรเริ่มยาในขนาดต่ำเพิ่มขนาดอย่างช้าๆ และเฝ้าระวังผลข้างเคียง และได้ร่วมกับสมาคมกุมารประสาทวิทยา ติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักรักษายากในเด็กที่ใช้สารสกัดกัญชาชนิด CBD สูงทั่วประเทศ เบิกจ่ายในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้มีข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลที่เชื่อถือได้ นำไปสู่การเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรบัญชี่ 1 ในปี 2567 ต่อไป และยังมีข้อมูลสนับสนุนถึงสารสกัดกัญชาทางการแพทย์สูตร THC:CBD 1:1(THC 2.7 mg : CBD 2.5 mg) ในลักษณะยาพ่นที่ดูดซึมผ่านช่องปาก มีประสิทธิภาพลดอาการเกร็งและอาการปวดที่เกิดจากโรคปลอกประสาทส่วนกลางอักเสบ ส่วนโรคพาร์กินสัน การใช้สารสกัดกัญชามีความปลอดภัยและน่าจะมีประโยชน์ในการใช้เป็นยาเสริมรักษาอาจช่วยลดอาการปวดเกร็ง อาการยุกยิก และการเคลื่อนไหวช้า เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สถานการณ์โควิด19</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เตือนการระบาดของโควิด 19 เป็นไปตามฤดูกาลของโรคทางเดินหายใจ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน และสูงสุดหลังปีใหม่หรือเดือนมกราคม แนะนำว่าจำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นในขณะนี้ ไม่ต้องรอวัคซีนตัวใหม่ หรือวัคซีน 2 สายพันธุ์ ที่กว่าจะเข้ามาที่อยู่ในขาลงของโควิด 19 ซึ่งวัคซีนที่มีอยู่ยังลดความรุนแรงของโรคได้ดี และขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนมากกว่าชนิดของวัคซีนที่ฉีด อยากรให้ทุกคนได้อย่างน้อย 3 เข็ม และเข็มที่ 4 ควรห่างไป 4-6 เดือน ส่วนเข็ม 5 ฉีดได้หากเข็ม 4 เกิน 6 เดือน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งแอนติบอดีและระดับเซลล์ ส่วนการกลายพันธุ์ของไวรัส สายพันธุ์ที่ระบาดในบ้านเรายังเป็นโอมิครอน แต่จะแตกต่างกันในกลุ่มย่อย เป็น BA.1, BA.2, BA.2.75, BA.4, BA.5 มีคนติดเชื้อไปแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อร่วมกับภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีน ถือเป็นภูมิคุ้มกันแบบลูกผสมที่ดีมาก และใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่สุด ส่วนข่าวการกลายพันธุ์ เดลตาครอน ยังไม่มีปัญหาในประเทศไทย ไม่น่าวิตกแต่อย่างใด</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์TNN</p> <p>- นายทีดรอส อัดฮานอม กีเบเรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า การดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อจัดการโควิด 19 ลดลงอย่างต่อเนื่องในปีนี้อาจนำไปสู่การปรากฏของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ ขณะที่หลายพื้นที่ของจีนจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้น และยังประเมินว่า ประชากรโลกประมาณร้อยละ 90 มีระดับภูมิคุ้มกันโรคโควิด เนื่องจากเคยติดมาแล้ว หรือได้รับการฉีดวัคซีน แต่ยังคงต้องฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันสายพันธุ์ใหม่ที่จะอาจทำให้การเสียชีวิตมากขึ้น</p> <p>2. แนะนำเด็กรับวัคซีน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, thebangkokinsight, newtv, ch7)</p> <p>- นพ.รศดร. กฤษณัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การสอบสวนโรคกรณีมีรายงานข่าวเด็กอายุ 6 ขวบ ติดเชื้อโควิด 19 และเสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวเรื้อรัง และไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 จึงทำให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต แนะนำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว รวมทั้งพายุบุตรหลานเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลได้ทุกวัน</p> <p>ด้านนพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เด็กที่ไม่ฉีดวัคซีนเมื่อติดโควิดมีโอกาสป่วยหนักเนื่องจากเกิดกลุ่มอาการอักเสบหลายระบบของอวัยวะภายในในเด็ก (Multisystem inflammatory syndrome in children : MIS-C) จนมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ แต่วัคซีนสามารถป้องกันภาวะการป่วยนี้ได้ ผู้ปกครองจึงควรรีบพายุบุตรหลานไปฉีดวัคซีนโดยเร็ว ทั้งเด็กเล็กอายุ 6 เดือน-4 ขวบ (วัคซีนไฟสีแดง) และอายุ 5-11 ขวบ (วัคซีนไฟสีส้ม) เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันในช่วงฤดูหนาวที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา ยังไม่พบเด็กมีอาการแพ้วัคซีนแต่อย่างใด</p> <p>3. เงินค่าเสี่ยงภัยโควิด</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ผู้ช่วยพยาบาลศูนย์ CI ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงราย ขอความเป็นธรรมไม่ได้เบียดเบียนจากการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 สอบถามฝ่ายบุคคลอ้างว่ากำลังทำเรื่องส่งเบิกเงิน แต่เวลาผ่าน 8 เดือน ยังไม่ได้เงิน และถูกข่มขู่ว่าหากโพสต์ข้อมูลลงTikTok จะถูกฟ้อง PDPA ว่าเอาข้อมูลไปเผยแพร่ โดยที่ศูนย์ CI.เชียงราย มีเพื่อนร่วมงาน 33 - 35 คน ยังไม่ได้รับเงินค่าเลี้ยงดูทั้งหมด และฝ่ายบุคคลของโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งในเชียงราย ได้มีหนังสือเวียนถึงผู้ช่วยพยาบาลผ่านทางกลุ่มไลน์ ระบุว่า ทางโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ตนเองทำงาน ได้ดำเนินการยื่นเบิกจ่ายไปทางกระทรวงสาธารณสุข ตั้ง มี.ย.2565 แต่มีหนังสือแจ้งว่า ค่าตอบแทนเลี้ยงดูไม่เพียงพอ ทางโรงพยาบาลสนามที่ตนทำงาน ได้ของบประมาณเลี้ยงดูไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ผลตอบกลับ งบประมาณเลี้ยงดูเหลือ 0 บาท จึงมีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้ทำหนังสือขออนุมัติงบกลางไปยัง รมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเรื่องก็หายเงียบจนถึงทุกวันนี้</p> <p>4. งานวิจัย สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์voicetv. - งานวิจัยพบสมองของวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกา แก่เร็วกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมีนัยยะสำคัญ หลังเผชิญวิกฤตโควิด 1 ปี โดยทีมวิจัยชี้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความเศร้า การสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเอง ความกลัว และปัญหาเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์โดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ในปี 2563 หรือปีแรกของโควิด</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การถ่ายโอน รพ.สต. สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ hfocus news1livethailandplus thaigov) -น.พ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต.ให้แก่ อบจ. ว่า ภายในปีงบประมาณ 2566 ตั้งเป้าการถ่ายโอน 3,263 แห่ง ใน 49 จังหวัด ล่าสุดวันที่ 30 พ.ย. 2565 สสจ.และอบจ.ลงนาม MOU แล้ว 40 จังหวัด รวม 2,932 แห่ง ได้รับรายงานปัญหาด้านบริการ 1 เรื่อง คือ การจัดบริการทันตกรรมใน รพ.สต. โดยที่ อบจ.ไม่ได้ประสานเรื่องการทำงานของทันตภิบาลในสังกัดที่ต้องมีทันตแพทย์เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.วิชาชีพ ทำให้ต้องหยุดให้บริการประชาชนในบางแห่ง ซึ่ง สสจ.ในพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือแล้ว สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน มีอีก 9 จังหวัด รวม 331 แห่ง ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบูรณ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ปทุมธานี สิงห์บุรี พิษณุโลก และสุโขทัย เนื่องจาก อบจ.ยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างลูกจ้างที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องใน รพ.สต. หรือยังไม่ได้พิจารณาข้อสรุปการจัดสรรเงินในโครงการหลักประกันสุขภาพ (UC) แต่จะมีการลงนามทันทีเมื่อ อบจ.มีความพร้อมรับถ่ายโอน ส่วนในปีงบประมาณ 2567 มี อบจ.ขอรับการถ่ายโอน รพ.สต.เพิ่ม 14 แห่ง ข้อมูลวันที่ 31 ต.ค. 2565 มีบุคลากรแสดงความสมัครใจถ่ายโอนจำนวน 3,863 ราย</p> <p>ทั้งนี้ ในการประชุมระดับคณะกรรมการถ่ายโอนและระดับคณะอนุกรรมการถ่ายโอน ตนได้เสนอความเห็นเรื่องบุคลากรที่ถ่ายโอนต้องชัดเจนตามภารกิจในคู่มือ คือ ปฏิบัติภารกิจใน รพ.สต. แล้วจะไม่เกิดปัญหากระทบต่อระบบบริการ ซึ่งที่ผ่านมา รอบแรกภายในวันที่ 2 ต.ค. 2565 คณะอนุกรรมการถ่ายโอนได้ให้บุคลากรซึ่งไม่ได้อยู่ในภารกิจดังกล่าวได้รับการถ่ายโอนไปด้วย จึงเกิดผลกระทบตามมาพอสมควร</p>	
<p>ป้องกันอุบัติเหตุวันหยุดยาว สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, nationtv.) - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ห่วงใยประชาชนที่คาดว่าจะมีการเดินทางมากตลอดเดือน ธ.ค. 65 เนื่องจากมีวันหยุดยาวหลายช่วง ได้แก่ วันพ่อแห่งชาติ 3-5 ธ.ค. นี้ วันรัฐธรรมนูญ 10-12 ธ.ค. และเทศกาลปีใหม่ จึงกำชับให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง อาทิ ก.คมนาคม ก.มหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำนวยความสะดวกการเดินทาง ให้คำแนะนำ กวดขันพฤติกรรมที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การเมาแล้วขับ ส่วนประชาชนขอให้ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คนขับมีสภาพร่างกายที่พร้อม พักผ่อนเพียงพอ ไม่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการขึ้นในระหว่างขับขี่พาหนะ เช่น หัวใจ ลมชัก งตเคื่องตี้มแอลกอฮอล์ก่อนและในขณะที่ขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย เด็กควรใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car seat) ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและผู้ซ้อนท้าย ขับรถด้วยความเร็วที่ก้ากฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร โดยหากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้โทรสายด่วน 1669 ทันที</p>	-
<p>ค่าตอบแทน อสม. สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์chiangmainews - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/รมว.สธ.เดินทางพบปะ อสม. ของ จ.แพร่ โดย จ.แพร่ มี อสม.รวมกันทั้งสิ้น 12,122 คน รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการผลักดันค่าตอบแทนให้ อสม. เป็น 2,000 บาท เนื่องจาก อสม. เป็นตัวแทนในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งตนก็เป็น อสม.อยู่ที่ ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หากได้ค่าตอบแทน 2,000 บาท จะไม่ขอรับ จะยกให้พี่น้อง อสม. จากนั้นได้มอบรางวัลแก่ อสม. ดีเด่น 11 สาขา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ห่วงนโยบายปิดผับบาร์ตี 4</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ไทยจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เครือข่ายสนับสนุนคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นตรงกันว่า ไม่ควรขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการดื่มแล้วขับ เกิดนักดื่มหน้าใหม่ หรือมีการดื่มปริมาณเพิ่มขึ้น หากไม่ควบคุมเวลาดื่ม ส่งผลกระทบทางสังคมในอนาคต ทั้งอุบัติเหตุ และเพิ่มค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>	-
<p>ไทยได้อันดับ 28 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ, ejan, innnews, nationtv., tnthailand, mcot)</p> <p>- นายกรัฐมนตรียินดี ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 28 ของประเทศที่ดีที่สุดในโลก Best Countries ซึ่งสำรวจข้อมูลจากคนทั่วโลกกว่า 17,000 คน พิจารณาจากคะแนนรวมจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ อิทธิพลทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ การดำเนินธุรกิจ ความคล่องแคล่ว อำนาจในการต่อรอง รวมถึงคุณภาพชีวิตและสังคม และ อันดับ 19 Best Countries for a Comfortable Retirement ประเทศน่าอาศัยหลังเกษียณ ยืน 1 ในอาเซียน พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ คุณภาพชีวิต อัตราภาษี ความเป็นมิตร สภาพภูมิอากาศ การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน ระบบสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี และการมีค่าครองชีพที่ถูก</p>	
<p>อก.พัฒนายาต้านไวรัสสูตรใหม่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, sonthitalk, voicetv, innnews, topnews)</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า องค์กรเภสัชกรรม (อก.) ได้พัฒนายาต้านไวรัสสูตรผสมชื่อ ยาเม็ดจีพีโอเฮป-ซี (GPO-Hep C) สำหรับผู้ติดเชื้อเฮปซีร่วมกับไวรัสตับอักเสบบี เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาได้เพราะยาต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง โดยยาจีพีโอเฮป-ซี (GPO-Hep C) เป็นยาสูตรผสมระหว่างยาเม็ดโซฟอสบูเวียร์ (Sofosbuvir tablets) ขนาด 400 มิลลิกรัม และยาเม็ดเวลพาทาสเวียร์ (Velpatasvir tablets) ขนาด 100 มิลลิกรัม สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้ทุกสายพันธุ์ เพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาของผู้ป่วย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้นและลดปัญหาการดื้อยา โดยลดจำนวนเม็ดยาที่ต้องรับประทานยาสูตรเดิมจากวันละ 2 เม็ด 1 ครั้ง เหลือวันละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ สามารถใช้บริการในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	-
<p>วัยรุ่น-วัยทำงานทั่วโลก มีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้ความเครียดวิตกกังวลจากปัญหาสุขภาพจากสถานการณ์โควิด ปัญหาสังคมรอบข้างที่กดดันตนเอง และปัญหาเศรษฐกิจยังคงรุมเร้าต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายได้ กรมสุขภาพจิตแนะ คนใกล้ชิดและครอบครัว คือ กุญแจสำคัญ ในการให้กำลังใจวัยรุ่น วัยทำงานตอนต้น ก้าวผ่านวันที่อ่อนแอ เยียวยา ก่อนจะเกิดความสูญเสียที่รุนแรง</p>	
<p>ผู้ป่วยบัตรทองถูกเก็บค่ารักษา</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เนชั่นออนไลน์, workpointtoday, ch7)</p> <p>- สปสช. จับมือ สภาองค์กรของผู้บริโภค แก้ปัญหาผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ถูกหน่วยบริการเรียกเก็บค่ารักษา เป็นเรื่องที่ไม่ได้ ชัดหลักการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี มีกรณีร้องเรียน 3,329 เรื่อง รวมเป็นเงินถูกเรียกเก็บกว่า 35.7 ล้านบาท สปสช. ได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด สปสช. และมอบให้คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ โดยปีที่ผ่านมาได้ออกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงประกาศฉบับเดิมให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้น ครอบคลุมสิทธิประโยชน์บริการ 13 รายการที่เบิกจ่ายค่าบริการจากกองทุนบัตรทอง ที่หน่วยบริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บเพิ่มได้ หากประสบปัญหาถูกสถานพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล อย่าเพิ่งจ่ายค่าบริการ ขอให้โทร.มาที่สายด่วน สปสช. 1330</p>	-
<p>บัตรทองช่วยคนพิการรับอุปกรณ์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาไท, เนชั่นออนไลน์)</p> <p>- น.พ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า วันที่ 3 ธ.ค.ของทุกปี เป็น “วันคนพิการสากล” กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ให้คนพิการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน และบริการสิทธิเฉพาะคนพิการ ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดการประเมิน/แก้ไขการพูด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การฟื้นฟูการได้ยิน การฟื้นฟูการเห็น การกระตุ้นพัฒนาการ และรับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการ เป็นต้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ คนพิการที่ได้รับการลงทะเบียน ท.74 สามารถเข้ารับบริการสถานพยาบาลรัฐในระบบบัตรทองได้ทุกแห่ง โดยปีงบประมาณ 2566 ได้จัดสรรงบ 17.23 บาท/ประชากร ในงบเหมาจ่ายรายหัวเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง(JSOC)</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง (JSOC) ที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 23 ม.ค. 2566 เร่งทุกหน่วยงาน ก.ยุติธรรม ทดสอบระบบให้เรียบร้อย ก่อนมีนักโทษในขัง 117 คนพื้นที่โทษ พร้อมสร้างการรับรู้ โดยได้ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งจะร่วมกันระหว่าง ศาล สำนักงานอัยการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม</p>	
<p>มะเร็งปอด</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>-จากข้อมูล Thaihealth Watch ร่วมกับสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ รวมถึงสถานการณ์สุขภาพคนไทย 10 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 53-62 พบแนวโน้มอัตราการตายจากโรคมะเร็งปอดเพิ่มทุกภาค แต่ภาคเหนือมีอัตราการตายสูงกว่าภาคอื่น มีเพิ่มขึ้น 1.5 จาก 20 คนต่อแสนประชากรในปี 53 เป็น 30 คน ต่อแสนประชากรในปี 62 นอกจากนี้ คนภาคเหนือตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังพุ่งกว่าภาคอื่นชัดเจน</p> <p>ขณะที่ นพ.กวางบัณฑิต สุรสิทธิ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวถึง หมอกควันไฟป่ากับโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งปอด โดยมีสถิติสุขภาพประชาชนภาคเหนือที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดมีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 25 รายต่อ 100,000 ประชากร</p>	
<p>ครูฝึกกลองโฆส นศท. จนไตวายเฉียบพลัน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ เนชั่นออนไลน์ sanook ch7 ch3 pptvhd)</p> <p>-กรณีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฝึก ที่จังหวัดนครราชสีมา แล้วเกิดอาการบาดเจ็บและป่วยฉุกเฉินจากภาวะไตวายเฉียบพลัน จนต้องฟอกไต ซึ่งรองแม่ทัพภาคที่ 4 แถลงล่าสุดว่า จะสอบสวนอย่างละเอียด พร้อมทั้งขอโทษครอบครัวนักศึกษา ทั้งนี้ได้สอบถามผู้รับผิดชอบเหตุการณ์นี้แล้ว เบื้องต้นยอมรับว่านักศึกษาที่ป่วยได้รับการพักในช่วงการฝึกน้อยเกินไปจนอ่อนเพลีย ประกอบกับดื่มน้ำน้อย จนกระทบต่อร่างกาย ซึ่งกองทัพจะรับผิดชอบค่ารักษาและการดูแลบำรุงขวัญส่วนกรณีครูฝึกนั้นอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวน ขณะนี้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฟอกหรือล้างไตที่รพ. นครราชสีมาราชชนินทร์ จำนวน 8 คน จากที่ป่วยทั้งหมด 23 คน ขณะนี้อาการปลอดภัย</p> <p>ด้าน สสจ.นครราชสีมารายงานผลการสอบสวนโรคว่า เริ่มพบผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและปัสสาวะเป็นสีโค้ก ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. ซึ่งเป็นวันแรกของการฝึก จนถึงวันที่ 28 พ.ย. พบผู้ป่วยต้องแอดมิทจากไตวายเฉียบพลัน สำหรับภาวะกล้ามเนื้อสลายเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อบางส่วนที่เสียหาย สลายตัว แล้วปล่อยสารที่อยู่ภายในเซลล์เข้าสู่กระแสเลือดจนอาจทำให้ไตวายได้ ผู้ป่วยที่อาการน้อย พักผ่อนและดื่มน้ำก็หายได้ ในรายที่อาการหนัก ต้องพบแพทย์และอาจต้องล้างหรือฟอกไต</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก)</p> <p>- ตามที่มีข้อมูลในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ผมร่วง และปวดหลัง เป็นอาการของโรค "ออฟฟิศซินโดรม" ทางสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่าโรคออฟฟิศซินโดรม เกิดจากการทำงานบางอย่างในท่าทางเดิม ๆ ที่ไม่เหมาะสม ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาานาน ทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเฉพาะบางส่วน ที่พบบ่อย ได้แก่ คอ บ่า ไหล่ สะบัก และอาจมีอาการปวดร้าวไปบริเวณใกล้เคียง บางรายพบมีอาการชาหรืออ่อนแรงร่วมด้วยจากการกดทับเส้นประสาทเป็นเวลานาน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- กรณีข่าวการส่งต่อข้อมูลทางโซเชียลว่าหากใช้โรลออนเป็นประจำ ทำให้เป็นมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นข่าวปลอม ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการยืนยัน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-กรณีที่มีผู้โพสต์ระบุว่า ไม่ใส่รองเท้าในพื้นที่ปูกระเบื้องหรือหินอ่อน จะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เป็นข่าวปลอม ไม่มีข้อมูลที่สามารถอธิบายเหตุผลตามหลักวิชาการการแพทย์ได้</p>	-
<p>หนุ่มก่อสร้างบริจาคอวัยวะ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, เนชั่นออนไลน์)</p> <p>-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มอบประกาศเกียรติคุณและเหรียญคุณศพ ให้ภรรยาหนุ่มก่อสร้าง เลือดออกในก้นสมองเสียชีวิต บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 4 คน</p>	
<p>แบคทีเรียสเตรป A</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100)</p> <p>- สำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งชาติสหราชอาณาจักร (UKHSA) เปิดเผยว่า มีเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี ในสหราชอาณาจักร เสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรีย สเตรป A ก่อโรคไขข้ออักเสบแล้ว 6 คน และมีอาการวิกฤต 1 คน และระบุว่าอัตราการป่วยหนักจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ อยู่ที่ 2.3 ต่อ 100,000 คน ซึ่งสูงกว่าปกติถึง 5 เท่า</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เปรูทำลายสัตว์ปีกสกัดไข้หวัดนก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เจ้าหน้าที่เปรูฆ่าทำลายสัตว์ปีกอย่างน้อย 37,000 ตัวที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในเมืองฮัวโชทางตอนเหนือของกรุงลิมา หลังพบการระบาดของไข้หวัดนก นอกจากนี้ยังมีการฆ่าทำลายสัตว์ปีกอีกประมาณ 700 ตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในเมืองลัมบาเยกิว ทางภาคเหนือด้วย ทั้งนี้ไข้หวัดนกกำลังระบาดในหลายพื้นที่ของเปรู ซึ่งเป็นผลมาจากฝูงนกป่าอพยพ และเบื้องต้นได้รับการยืนยันว่า เป็นสายพันธุ์ "เอช5 เอ็น1" ทำให้รัฐบาลเปรูต้องประกาศให้การระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีผลบังคับเป็นเวลา 90 วัน</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ ระบุว่า โรคฝีดาษวานรหรือเริมพอกซ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2566 เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า วิกฤติดังกล่าวซึ่งนำไปสู่การติดเชื้อส่วนมากในกลุ่มชายรักร่วมชายอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว และจะไม่จำเป็นต้องใช้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อที่จะได้รับเงินและเครื่องมือช่วยเหลือในการต่อสู้กับโรคดังกล่าวอีกต่อไป</p>	